

Một cái chết rất thảm thương tâm, cần đồng cảm giúp đỡ

Tác Giả: Nguyễn Đình/Cali Today News
Thứ Bảy, 20 Tháng 10 Năm 2012 05:59

“Các ông ơi, các ông giúp cho cháu tìm giùm quý thầy dạy dỗ kinh để linh hồn cháu được siêu thoát. Tôi không biết lấy gì lo tang ma cho cháu. Một người hàng xóm tôi nghĩ giúp cho tôi 50 triệu kim để mua vải liệm cho cháu.”

Cali Today News – Vào lúc xế trưa ngày thứ sáu 19 tháng 10, 2012, tòa soạn nhận được một cuộc điện thoại từ chuyên viên địa ốc Nguyễn Thái Hòa của Valley Realty. Anh cho biết có một thanh niên gốc Việt vừa treo cổ tại một công viên thu hút thành phố Milpitas, California.

Theo tin tức của anh Hòa, nhóm phóng viên của hai tờ báo truy cập thông Cali Today gồm Nguyễn Hoàng Dũng, Hoàng Nam và Nguyễn Xuân Nam đã lên đường về Milpitas, để tìm hiểu câu chuyện về thảm thương tâm này.



Bà cần người của anh Henry Lê. Photo: Cali Today

Đó là một căn nhà khá lạc trong vùng dân cư đông đúc, riêng đến 5 hay 6 phòng, nhưng rất nghèo, thậm chí không có nơi một chiếc ghế tắm mát để nghỉ.

Nhân nhân là cụ Henry Lê, 21 tuổi, đã tốt nghiệp trung học, nhưng không có việc làm. Theo bà cần người của nhân nhân, bà Nguyễn Hai, 85 tuổi, thì cụ Henry Lê gần đây buồn rầu, tâm sự rầu rầu với bà, vì xin việc ở đâu cũng không được. Bà kể: “Chiều qua, cháu người bóp chân cho bà suốt buổi, rồi hỏi nhà có gì ăn không, thì bà nói nhà đâu có gì ăn, và bà chỉ có 2 triệu kim trong túi mà thôi. Cháu lấy 2 triệu kim đi mua gà vịt nấu cho bà và các em ăn, và đâu có người là bây giờ cháu đã tốt nghiệp rồi... Một hôm qua mà thôi. Rồi đây, ai sẽ là người tâm sự với bà, chăm sóc cho các em, và bóp chân cho bà...”

Bà khóc thét: “Các ông ơi, các ông giúp cho cháu tìm giùm quý thầy dạy dỗ kinh để linh

Một cái chết rất thối nát, cần được công nhận giúp đỡ

Tác Giả: Nguyễn Đình/Cali Today News
Thứ Bảy, 20 Tháng 10 Năm 2012 05:59

hơn cháu được siêu thoát. Tôi không biết lo y gì lo tang ma cho cháu. Một người hàng xóm tôi nghĩ p cho tôi 50 M kim đ mua v i li m cho cháu.” Nói rồi, bà móc trong túi ra t gi y \$50 đ khoe v i chúng tôi. T b c 50 M kim nhàu nát, vì bà gi k trong túi đ có ti n mua v i li m cho cháu.

Người i m c a cháu tên là Ph ng Lê , thì than r ng cháu đi nh th thì không biết lo y gì lo cho cháu. Chi tâm s : “Tôi th m chí không có n i 25 xu. C nhà ăn welfare, và ch còn 100 M kim phi u th c ph m mà thôi.”

B m vào đây đ xem: Phóng s :Một cái chết rất thối nát, cần được công nhận giúp đỡ

B m vào đây đ xem: Phóng s :Một cái chết rất thối nát, cần được công nhận giúp đỡ

Căn nhà theo ch ng trình housing nh ng b b n, và th m chí không có đ c chi c bàn, chi c gh đàng hoàng,... Trong nhà khá b b n. Anh Nguyễn H ng Dũng cũng khó khăn m i tìm m t ch ng i đ ph ng v n ng i m và bà c .

Người i m k i là cháu h c gi i, và có gi y khen, nh ng xin vi c đ đâu cũng không đ c. Đôi khi có ng i nh vài vi c v t, cho ít ti n là cháu đi làm ngay.

Theo ch Ph ng Lê , t i qua cháu b đi c đêm, c nhà ch cháu, nh ng không th y cháu v . Sáng m i th y, c nh sát đ n đ y công viên g n nhà và nghe có ng i ch t. Khi ch y ra, m i biết là con mình đã t t . Khi cháu đi đêm qua, cháu không mang gi y t tùy thân, nên c nh sát không biết đ c danh tánh. Vì th c nh sát yêu c u ng i m c a n n nhân v nhà mang gi y t c a cháu ra, thì c nh sát m i xác đ nh tên tu i, đ a ch và ng i thân c a n n nhân.

H n nay thi th c a cháu đ c c nh sát và gi i ch c trách nhi m đang gi đ đi u tra và ch a tr v gia đình.

Bà c ngo i và m cháu Henry Lê đang xin quý th y giúp t ng kinh đ linh h n cháu đ c siêu

Một cái chết rất thảm thương tâm, cần được cộng đồng giúp đỡ

Tác Giả: Nguyán Dáng/Cali Today News
Thứ Bảy, 20 Tháng 10 Năm 2012 05:59

thoát và xin cộng đồng giúp đỡ để cháu có được ngân quỹ hoả táng theo nguyện vọng của gia đình.

Được biết có thể chính quyền có dịch vụ và ngân sách để hỗ trợ tang ma cho những gia đình túng thiếu như thế này, cho nên chúng tôi đang liên lạc với luật sư Jimmy Nguyễn, một công viên khu vực 8 của hội đồng thành phố San Jose, để nhờ luật sư tìm hiểu và giúp cho gia đình xui xẻo này. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có tin mới.

Đồng thời, chúng tôi cũng rất lấy làm vui mừng khi được thầy Thích Quảng Bồ ở chùa Di Lạc đã hoan hỷ nhận đảm trách toàn phần nghi lễ cúng nguyện và cúng siêu cho cháu. Thầy Bồ nói: “Thầy sẽ lo mọi chuyện nghi lễ cho cháu và cho gia đình”.

Chúng tôi cũng đã nhờ Hội Phật Nữ Việt Nam Hội Ngoại ở Bắc Cali để nhờ giúp tìm kiếm giúp đỡ của đồng hương để lo cho tang ma của cháu Henry Lê. Theo anh Nguyễn Thái Hòa thì số tiền khoảng 10 ngàn sẽ đủ lo cho đám tang này. Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách, danh tánh, số tiền của từng người giúp đỡ cho nên nhân trên nhật báo Cali Today, Radio Phật Đâm và website baocalitoday.com, qua danh sách cung cấp cho Christine Hồ, Hội trưởng của Hội Phật Nữ Việt Nam Hội Ngoại ở Bắc Cali. Và sẽ tuyên bố đóng danh sách, không nhận tiền, khi có đủ ngân quỹ giúp gia đình nhận nhân như nói trên.

Mọi chi phí giúp đỡ, xin để:

Hội Phật Nữ Việt Nam Hội Ngoại ở Bắc Cali

Memo: Giúp tang ma Henry Le

Và gửi về địa chỉ:

2693 Orangestone Way, San Jose, CA 95132

Một cái chết rất thốnng tâm, cần đợc cợng đợng giúp đợ

Tác Giả: Nguy&#n D&#ng/Cali Today News
Thứ Bảy, 20 Tháng 10 Năm 2012 05:59

Xin đợng gợi ti&#n m&#t.

Chúng tôi s&#t ch&#c m&#t bu&#i g&#p g&# đ&# H&#i Ph&# N&# Vi&#t Nam H&#i Ngo&#i B&#c Cali trao t&#n tay s&# ti&#n và danh sách ân nhân cho gia đ&#nh n&#n nhân.

Đ&#u c&#m nh&#n đ&#u tiên c&#a chúng tôi là s&# h&# tr&# ân c&#n c&#a đ&#ng h&#ng khi nghe tin này. T&# ch&# Mary Tri&#u Lê, anh Thái Qu&#c Hùng – tr&#ng nhóm Tình &#m Mùa Đông, cô C&#m Vân – h&#c khu East Side, m&# c&#a &#ng c&# viên Jimmy Nguy&#n c&#a qu&#n 8,... đ&#u t&#n tình &#ng h&# và lo &#ng cho gia đ&#nh n&#n nhân...

Đúng nh&# ông bà d&#y:

M&#t mi&#ng khi đ&#i b&#ng m&#t gói khi no,

Hay

M&#t con ng&#a đau c&# tàu không ăn c&# ,

Hay

B&#u &#i th&#ng l&#y bí cùng

Tuy r&#ng khác gi&#ng nh&#ng chung m&#t gi&#n,...

Một cái chết rất thê thảm, cần đừng có ngừng giúp đỡ

Tác Giả: Nguyễn Đình/Cali Today News

Thứ Bảy, 20 Tháng 10 Năm 2012 05:59

Thế mà i thây rợng sủ ðùm bủ c củ a củ ng ðủ ng vủ i nhau trong hoàn củ nh lâm nủ n hay ngủ t nghèo thủ t là ðáng quý.